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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ครั้งที่ 1/๒๕๖6 

วันพฤหัสบดีที ่12 มกราคม ๒๕๖6  เวลา ๐๙.๐๐ - 12.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสามศร ชั้น 8  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

(ระบบประชุมปกติ) 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวสัดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร รองอธิการบดี กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท ์ สิทธิจนิดาร ์ รองอธิการบดี   กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด  โกศลานันท์ รองอธิการบดี กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร  อุดมโภชน ์ รองอธิการบดี กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ  เถียรอ่่า รองอธิการบดี กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร  อรรคศรีวร ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร  บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวฒัน์  เพชรศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย  จิตรอ์ารี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา  วงศ์ต่าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๑๒. อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน ์ แก้วตาธนวัฒนา คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ทรัพยสิทธิ์  เกิดในมงคล คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์  อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิลัดดา  อุ่นสะอาด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์  เจียมโฆสิต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม  ทองจริง คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ กรรมการ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สขุกสิ ผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ารินทร์  สภุาภรณ ์ ผู้อ่านวยการส่านักศิลปวัฒนธรรมฯ กรรมการ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล  บวับางพล ู ผู้อ่านวยการส่านักวิทยบริการฯ กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินนัท์  โสตวิถี ผู้อ่านวยการส่านักบริการวิชาการ กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี  เปลี่ยวจติร์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ติดภารกิจ 
๒๔. นางสาวกาญจนา  ตรีรัตน์ รักษาการผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดี ไปราชการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์  วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดี ไปราชการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสุพัฒน์  กิตติวงศ์รักษา รักษาการผู้อ่านวยการกองกลาง 

๒. อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  สุขสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  รักษาพรต หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

๔. นางสาวศศิร์กร  อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย (กองกลาง) 

๕. นายกฤติเดช  มงคลกิจ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ (กองกลาง) 

๖. นางสาวนุจรี  อัมพะลพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กองกลาง) 

๗. นางสาวกาญจนา  เรืองภักดิ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กองกลาง) 

๘. นางสาวเบญจวรรณ  หวานเสนาะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กองกลาง) 

๙. นางสาวชัชนันท์  ร่อนจินดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กองกลาง) 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

นางสาวกาญจนา  ตรีรัตน์  รักษาการผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ  น่าเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้  พร้อมเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  อธิการบดี  ประธานการประชุม  

กล่าวเปิดการประชุม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  อธิการบดี  ประธานการประชุม  กล่าวเปิดประชุมและด่าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  อธิการบดี  ประธานการประชุม  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

๑.๑ กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  

- เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสามศร  การท่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท 

ปานะโอสถ จ่ากัด และวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปเมืองสระแก้ว เพ่ือร่วมพัฒนาหลักสูตรด้านเครื่องส่าอางและสมุนไพร

แบบ non-degree  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  อธิการบดี  เป็นผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัย  นายพิษณุ  

อุชุวัฒน์  เป็นผู้ลงนามฝ่ายบริษัท ปานะโอสถ จ่ากัด  และนายสราวุฒิ  พิทักษ์มวยไทย  เป็นผู้ลงนามฝ่ายวิสาหกิจ

ชุมชนเกษตรแปรรูปเมืองสระแก้ว 

- เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมลานสน  การท่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 

ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา  เพ่ือการขยายโอกาสให้แก่ผู้ต้องขังให้สามารถเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ และประสบการณ์  

ที่สูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของตนเองและสังคม   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  อธิการบดี  

เป็นผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัย  และนายธิตินัย  พาติกบุตร  รักษาราชการแทนผู้อ่านวยการทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 

เป็นผู้ลงนามฝ่ายทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 
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- เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565  ณ ห้องประชุมสามศร  การท่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเรือนจ่า

จังหวัดจันทบุรี  เพ่ือการส่งเสริมและดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพของผู้ต้องขัง  รวมถึงส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่

และอาสาสมัครสาธารณสุขของเรือนจ่าจังหวัดจันทบุรีในด้านวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพจิตและสุขภาพ  พร้อมทั้งสนับสนุน

การท่าวิจัยและการบริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังภายในเรือนจ่าจังหวัดจันทบุรี  

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  อธิการบดี  เป็นผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัย  และนายกิตติพงษ์  ละชั่ว  

ผู้บัญชาการเรือนจ่าจังหวัดจันทบุรี  เป็นผู้ลงนามฝ่ายเรือนจ่าจังหวัดจันทบุรี 

- เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมลานสน  การประชุมหารือแนวทางการรับนักศึกษาจีน  

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม  อธิการบดี  พร้อมกับอาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์  แก้วตาธนวัฒนา  คณบดี

คณะนิเทศศาสตร์  และทีมผู้บริหาร  ร่วมต้อนรับทีมงานจาก Center for international education สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  น่าโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน  กาญจนาทวีกูล  ดร.จาง  เต๋อจุน  และทีมงาน  โดยเป็นการ

หารือร่วมกันเพ่ือการรับนักศึกษาต่างชาติ  รวมทั้งการหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและแผนรับนักศึกษาจีน

ในสาขาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี 4 กิจกรรม ตามท่ีน่าเสนอ 

๑.2 การจัดการขยะและพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี ควรจะด่าเนินการเรื่องการจัดการขยะให้มีความช่านาญเชี่ยวชาญ  

และด่าเนินการเรื่องพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกให้มีความชัดเจน  เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทของ

การเป็นผู้น่าชุมชนหรือผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่เน้นให้ชุมชนตระหนัก  รวมทั้งเพ่ือความเป็น SMART University และ

การจัดการศึกษาบนฐานของ SDGs ให้มีความชัดเจนอย่างยั่งยืน  

ทั้งนี้ ขอฝากให้คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวทาง

ด่าเนินการเรื่องพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือก 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบการจัดการขยะและพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือก  ตามท่ีน่าเสนอ 

๑.3 การจัดเตรียมหอพักส าหรับนักศึกษาต่างประเทศ 

ด้วย คณะนิเทศศาสตร์ จะมีนักศึกษาชาวจีนเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ในเดือนมิถุนายน 2566 

จ่านวนกว่า 40 คน  ซ่ึงปีการศึกษา 2566 นี้จะมีนักศึกษาจีนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 8 คน และระดับปริญญาเอก 

15 คน  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี ได้จัดเตรียมหอพักส่าหรับนักศึกษาต่างประเทศ  ซึ่งพร้อมรองรับ

นักศึกษาชาวจีนดังกล่าวได้ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบการจัดเตรียมหอพักส่าหรับนักศึกษาต่างประเทศ  ตามท่ีน่าเสนอ 
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๑.4 การใช้พื้นที่โรบินสันจันทบุรีเพื่อจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
ด้วย โรบินสันจันทบุรี จะจัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณีเข้าใช้

พ้ืนทีข่องโรบินสันจันทบุรี บริเวณชั้น 1 เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 เป็นต้นไป  โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ  

ทั้งนี้ ขอให้วงดนตรีเครื่องเป่า RBRU ไปเล่นเพลง Hawaii Five-O ในพิธีเปิดและแสดงโชว์เพลงต่าง ๆ  
รวมทั้งขอฝากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้สนับสนุนวงดนตรีเครื่องเป่า RBRU เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
เวทีแสดงความสามารถและสั่งสมทักษะประสบการณ ์ 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบการใช้พ้ืนที่โรบินสันจันทบุรีเพ่ือจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี  

ตามที่น่าเสนอ  โดยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์  สิทธิจินดาร์  รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ  ประสาน
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดขีองมหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี 

๑.5 การจัดพิธีรับมอบหมวก เข็มช้ันปี และรับตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ปี 2566 
ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มีก่าหนดการจัดพิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และรับตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล 

ปี 2566 ในวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ หอประชุมสิริร่าไพพรรณ  โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนัก
ในคุณค่าและภาคภูมิใจต่อวิชาชีพการพยาบาล  รวมทั้งเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานในทบบาทของพยาบาลวิชาชีพ
ในสถานการณ์จริง  ดังนั้น ขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านเข้าร่วมงานพิธีดังกล่าวข้างต้น 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบการจัดพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และรับตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ปี 2566 

ตามท่ีน่าเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 20/๒๕๖5 วันที่ 22 ธันวาคม 2565  
นางสาวกาญจนา  ตรีรัตน์  รักษาการผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ  น่าเสนอ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 20/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 
จ่านวน 10 หน้า  ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 20/2565 วันที่ 22 ธันวาคม 2565 โดยแก้ไข 1 รายการ 

ได้แก่ หน้า 8 บรรทัดที่ 13 - 15 ให้แก้ไขเป็นข้อความว่า “มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับแก้หมวด 2 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ไปก่อน  และให้จัดท่า 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ... ขึ้นใหม่ทั้งฉบับ  
โดยให้ด่าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแล้วน่าเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ (ก.บ.ว.) เพ่ือพิจารณา
ต่อไป” 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 รายงานจ านวนนักศึกษาที่สอบประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาปีที่ ๔ ภาคปกติ 

ระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา ๒๕๖2) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู   ผู้อ่านวยการส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

น่าเสนอรายงานจ่านวนนักศึกษาที่สอบประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลส่าหรับนักศึกษาปีที่ ๔ ภาคปกติ ระดับ

ปริญญาตรี (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ตามทีก่ารประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

ได้มีมติที่ประชุมรับทราบรายงานจ่านวนนักศึกษาสอบประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลส่าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา ๒๕๖2) จ่านวน ๑,383 คน นั้น 

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๖5 จากจ่านวนนักศึกษาทั้งหมด 1,589 คน รวมสอบผ่าน 

1,414 คน และสอบไม่ผ่าน 175 คน ดังต่อไปนี้ 

๑. จ่านวนผู้สอบผ่าน 1,299 คน 

๒. จ่านวนผู้เทียบวิชา GE 69 คน  

๓. จ่านวนผู้อบรม 46 คน 

๔. จ่านวนผู้เทียบสอบภายนอก - คน 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

- ให้ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  เนื่องจากนักศึกษาจ่านวนทั้งหมดได้เข้าสอบ

และสอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานจ่านวนนักศึกษาสอบประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัลส่าหรับ

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา ๒๕๖2) จ่านวน ๑,414 คน โดยให้ด่าเนินการตาม

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๓.2 รายงานการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 3) 

รองศาสตราจารย์ ดร.นาคนิมิตร  อรรคศรีวร  ผู้ช่วยอธิการบดี  น่าเสนอรายงานการรับสมัครนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ่าปีการศึกษา 2566 (รอบท่ี 3)  ดังเอกสารประกอบการประชุม  

ตามทีก่ารประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

ได้มีมติที่ประชุมรับทราบรายงานการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖6 (รอบที่ 3) 

รวมผู้สมัคร 864 คน นั้น 

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 กองบริการการศึกษา ได้ด่าเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖6 ประกอบด้วย รอบที่ 1 จ่านวน 276 คน รอบที่ 2 จ่านวน 278 คน 

รวม 554 คน  โดยรอบที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑6 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 มีก่าหนดสอบ
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สัมภาษณ์ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ในวันที่ 5 มกราคม 2566 พร้อมก่าหนด

รายงานตัวออนไลน์และช่าระค่ารายงานตัวในวันที่ 5 - 11 มกราคม 2566  โดยแผนรับนักศึกษารอบที่ 3 (9 คณะ) 

จ่านวน 1,147 คน มีผู้สมัครรอบที่ 3 จ่านวน 1,014 คน และผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 รวมทั้งหมด 726 คน  

ดังต่อไปนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร์ฯ แผนรับ 115 คน :  รวมผู้ผ่านการคัดเลือก  23 คน 

2. คณะนิติศาสตร์ แผนรับ   12 คน :  รวมผู้ผ่านการคัดเลือก  25 คน 

3. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ แผนรับ 110 คน :  รวมผู้ผ่านการคัดเลือก  19 คน  

4. คณะวิทยาการจัดการ แผนรับ 300 คน :  รวมผู้ผ่านการคัดเลือก  98 คน  

5. คณะมนุษยศาสตร์ฯ แผนรับ 190 คน :  รวมผู้ผ่านการคัดเลือก  80 คน  

6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร แผนรับ 120 คน :  รวมผู้ผ่านการคัดเลือก  21 คน 

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แผนรับ 280 คน :  รวมผู้ผ่านการคัดเลือก  60 คน  

8. คณะนิเทศศาสตร์ แผนรับ   20 คน :  รวมผู้ผ่านการคัดเลือก  30 คน  

9. คณะครุศาสตร์ แผนรับ 140 คน :  รวมผู้ผ่านการคัดเลือก 370 คน  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

- ให้ปรับแก้หัวข้อตารางข้อมูลจ่านวนผู้สมัครและข้อมูลการคัดเลือกฯ จากข้อความเดิม “ผ่านสัมภาษณ์” 

เป็นข้อความว่า “ผ่านการคัดเลือก” 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๖6 

(รอบที่ 3) จ่านวน 1,014 คน และผู้ผ่านการคัดเลือกจ่านวน 726 คน  โดยให้ด่าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

3.3 รายงานผลการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ EXIT-EXAM ของนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562 

และนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์  สุขสวัสดิ์  หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ  น่าเสนอรายงานผลการ

ทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ EXIT-EXAM ของนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562 และนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2563  

ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ตามทีก่ารประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

ได้มีมติที่ประชุมรับทราบรายงานผลการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ EXIT-EXAM ของนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562 

จ่านวน 1,268 คน และนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2563 จ่านวน 259 คน นั้น  

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม ๒๕๖6 สถาบันนานาชาติไดร้วบรวมผลการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

EXIT-EXAM ของนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562 จ่านวนทั้งหมด 1,589 คน สอบผ่าน 1,269 คน คิดเป็นร้อยละ 79.86  

และสอบไม่ผ่าน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 20.14  ดังต่อไปนี้ 
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๑. จ่านวนผู้เข้าสอบ 1,521 คน คิดเป็นร้อยละ 95.72 

๒. จ่านวนผู้สอบผ่าน 1,132 คน คิดเป็นร้อยละ 71.24 

๓. จ่านวนผู้สอบไม่ผ่าน 389 คน คิดเป็นร้อยละ 24.48 

๔. จ่านวนผู้สอบครั้งแรก 68 คน คิดเป็นร้อยละ 4.28 

๕. จ่านวนผู้เทียบวิชา GE 67 คน คิดเป็นร้อยละ 4.22 

๖. จ่านวนผู้อบรม 69 คน คิดเป็นร้อยละ 4.34 

๗. จ่านวนผู้เทียบสอบภายนอก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06 

๘. จ่านวนแต้มบุญ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00  

ส่าหรับผลการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ EXIT-EXAM ของนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2563 

จ่านวนทั้งหมด 1,582 คน สอบผ่าน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 และสอบไม่ผ่าน 1,321 คน คิดเป็นร้อยละ 

83.50  ดังต่อไปนี้ 

๑. จ่านวนผู้เข้าสอบ 1,137 คน คิดเป็นร้อยละ 71.68 

๒. จ่านวนผู้สอบผ่าน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 14.48 

๓. จ่านวนผู้สอบไม่ผ่าน 905 คน คิดเป็นร้อยละ 57.21 

๔. จ่านวนผู้สอบครั้งแรก 448 คน คิดเป็นร้อยละ 28.32 

๕. จ่านวนผู้เทียบวิชา GE - คน คิดเป็นร้อยละ - 

๖. จ่านวนผู้อบรม 30 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 

๗. จ่านวนผู้เทียบสอบภายนอก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.13 

๘. จ่านวนแต้มบุญ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00  

ทั้งนี้ สถาบันนานาชาติ ได้มีก่าหนดการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

ประจ่าภาคการศึกษาที่ 2/2565 ซึ่งเปิดรับสมัครและช่าระค่าธรรมเนียม 600 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 

โดยรับสมัครเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 หรือนักศึกษาที่จะส่าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑. กรณีท่ีคณะใดไม่สามารถจัดให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบตามวันเวลาที่ก่าหนดไว้  ถ้าหากคณะ

มีความพร้อมด้านสถานที่สอบก็สามารถประสานผ่านสถาบันนานาชาติเพ่ือขอเปิดสอบที่คณะก็ได้  หรือจะขอความ

อนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาการจัดการก็ได้   ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีผลการ

ทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์และนักศึกษาที่ยังไม่เคยเข้ารับการทดสอบได้มีโอกาสเข้ารับการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

๒. ควรผลักดันนักศึกษาที่ยังไม่เคยเข้ารับการทดสอบเลยให้เข้ารับการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ  

ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษากรณีไม่ผ่านการทดสอบแล้วก็จะเข้าเง่ือนไขของการเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษ  ซึ่งก่าหนดว่าจะต้องเป็นผู้ที่เข้ารับการทดสอบทักษะพ้ืนฐานที่จ่าเป็นด้านภาษาอังกฤษมาแล้ว

อย่างน้อย 1 ครั้ง และมีผลการทดสอบต่่ากว่าเกณฑ์ท่ีก่าหนดไว้ 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ EXIT-EXAM ของนักศึกษา

เข้าปีการศึกษา 2562 รวมผู้สอบผ่าน 1,269 คน และนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2563 รวมผู้สอบผ่าน 261 คน  
โดยให้ด่าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๕.1 รายงานผลการด าเนินงานศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และปฏิทินการทดสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  รักษาพรต  หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  น่าเสนอรายงานผล
การด่าเนินงานศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาฐานอาชีพ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และปฏิทินการทดสอบ
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ด้วย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดท่ารายงานผลการด่าเนินงานศูนย์ทดสอบสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาฐานอาชีพ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณทั้งหมด 445,000 บาท เบิกจ่ายจริง 
436,000 บาท จากจ่านวนผู้เข้ารับการทดสอบ 437 คน ประกอบด้วย บุคคลในอาชีพ 407 คน และนักศึกษา 
30 คน รวมจ่านวนผู้ผ่านการทดสอบ (ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) 430 คน คิดเป็นร้อยละ 98 
และไม่ผ่าน 7 คน  ทั้งนี้ โดยมีปฏิทินการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาฐานอาชีพ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ดังนี้ 

16 - 17 มกราคม 2566 - สาขาช่างปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 
15 กุมภาพันธ์ 2566 - สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 3 
7 มีนาคม 2566 - สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 3 
8 มีนาคม 2566 - สาขาวิชาชีพธุรกิจถ่ายภาพ อาชีพช่างภาพทั่วไป ระดับ 2, ระดับ 3 และ

อาชีพช่างภาพบุคคล ระดับ 4 
11 มีนาคม 2566 - สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย อาชีพผู้เก็บตัวอย่างน้่า ระดับ 3 
18 - 19 มีนาคม 2566 - สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 1 
25 - 26 มีนาคม 2566 - สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับ 1 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑. ให้คณบดีทุกคณะสนับสนุนและผลักดันนักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  โดย

ชี้แจงให้อาจารย์ประจ่าคณะได้รับทราบผลดีของการน่านักศึกษาเข้าสู่การทดสอบแล้วหากปรากฏว่านักศึกษากว่า
ร้อยละ 80 ผ่านการทดสอบได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ก็ถือว่าการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
สามารถผ่านมาตรฐานฝีมือระดับชาติได้ 
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๒. ให้รองอธิการบดีด้านวิชาการรวบรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณีที่มีการทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  พร้อมก่ากับดูแลให้มีการน่านักศึกษา

เข้ารับการทดสอบของศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพ่ือรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ   

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการด่าเนินงานศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาฐานอาชีพ 

ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และก่าหนดการทดสอบประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมอบรองอธิการบดี

ด้านวิชาการและคณบดีทุกคณะให้ด่าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๕.2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัด

หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน พ.ศ. 2565  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  รักษาพรต  หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  น่าเสนอประกาศ

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา

และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท่างาน พ.ศ. 2565  ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ตามท่ีมีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพ่ือส่งเสริม

การจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท่างาน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565  

เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมมือกับสถานประกอบการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการท่างาน 

(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)  เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง 

มีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการท่างานจริง สร้างโอกาสในการได้งานท่า และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน 

และเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการท่างานอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

สอดคล้องตามกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  และสอดคล้องตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  และ

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ก่าหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบ

อุดมศึกษาใหม่ ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนาคน นั้น  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๑. มอบศูนย์สหกิจศึกษาฯ ดูแลเรื่องการเป็นอาจารย์นิเทศด้านสหกิจศึกษา  รวมถึงการจัดอบรม

ให้กับอาจารย์คณะต่าง ๆ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการเป็นอาจารย์นิเทศด้านสหกิจศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุน

งบประมาณด่าเนินการในการจัดอบรมดังกล่าว 

๒. กรณีหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์มีรูปแบบการเรียนการสอนเฉพาะ  โดยรายวิชาปฏิบัติจะ

มีอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ประเมินและไม่ได้ก่าหนดว่าจะต้องเป็นผู้ประเมินภายนอกนั้น  ทางคณะฯ

สามารถเก็บข้อมูลหลักฐานกระบวนการวางแผนการจัดเรียนการการสอนและการประเมินผลต่าง ๆ มาใช้ส่าหรับ

การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับ CWIE ได้  เนื่องจากมีรูปแบบของ CWIE ที่ชัดเจนอยู่แล้ว 
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ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

เพ่ือส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท่างาน พ.ศ. 2565  โดยมอบศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

ให้ด่าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๕.3 รายงานสรุปผลการด าเนินการออกเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ  ผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  น่าเสนอรายงานสรุปผล

การด่าเนินการออกเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี ประจ่าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดท่ารายงานสรุปผลการด่าเนินการออกเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งหมด 43 ฉบับ ประกอบด้วย 

ความเสี่ยงต่่ามาก (Exemption) จ่านวน 30 ฉบับ  ประเภทความเสี่ยงต่่า (Expedited Review) จ่านวน - ฉบับ 

และประเภทมากกว่าความเสี่ยงต่่า (Full Board Review) จ่านวน 13 ฉบับ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

1. ให้มีการด่าเนินการเปิดรับการขอเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อย่างต่อเนื่อง  โดยไม่มี

ก่าหนดเวลาปิดรับเรื่อง  เนื่องจากที่ผ่านมามีก่าหนดเวลาปิดรับเรื่องในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 

2. ให้จัดท่าเป็น (ร่าง) ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมกรณีผู้มีความประสงค์ขอเอกสาร

รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพ่ือให้ครอบคลุมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี  เนื่องจากที่ผ่านมา

มีข้อก่าหนดไว้เฉพาะอาจารย์และบุคลากรเท่านั้น 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสรุปผลการด่าเนินการออกเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยให้สถาบันวิจัยและพัฒนาด่าเนินการตาม

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

๕.4 รายงานสรุปจ านวนผลงานที่ด าเนินการยื่นค าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ  สุขกสิ  ผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  น่าเสนอรายงานสรุปจ่านวน

ผลงานที่ด่าเนินการยื่นค่าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจ้ัดท่ารายงานสรุปจ่านวนผลงานที่ด่าเนินการยื่นค่าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 

ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทของวรรณกรรม ลักษณะงานของงานนิพนธ์ จ่านวน 11 หน่วยงาน รวม

ทั้งหมด 78 ผลงาน ดังนี้ 

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ่านวน 22 ผลงาน 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ่านวน 12 ผลงาน 
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3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ่านวน 16 ผลงาน 
4. คณะครุศาสตร์ จ่านวน 10 ผลงาน 
5. คณะนิเทศศาสตร์ จ่านวน 4 ผลงาน 
6. คณะนิติศาสตร์ จ่านวน 1 ผลงาน 
7. คณะวิทยาการจัดการ จ่านวน 6 ผลงาน 
8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ่านวน 3 ผลงาน 
9. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ จ่านวน 1 ผลงาน 

10. คณะพยาบาลศาสตร์ จ่านวน 2 ผลงาน 
11. กองบริการการศึกษา จ่านวน 1 ผลงาน 
ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานสรุปจ่านวนผลงานที่ด่าเนินการยื่นค่าขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประจ่าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามท่ีน่าเสนอ 

๕.5 รายงานผลการพัฒนา Application “KCKQUE” เพื่อจองคิวขึ้นสักการะรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม  ทองจริง  คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  น่าเสนอ

รายงานผลการพัฒนา Application “KCKQUE” เพ่ือจองคิวขึ้นสักการะรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ  ดังเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ด้วย คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจ้ัดท่ารายงานผลการพัฒนา Application 
“KCKQUE” เพ่ือจองคิวขึ้นสักการะรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) ซึ่งจัดท่า Application “KCKQUE” 
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณีกับอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือใช้ส่าหรับงาน
ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) ประจ่าปี 2566  ซ่ึงก่าหนดจัดงานเป็นระยะเวลา 2 เดือน 
ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566  เพ่ืออ่านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
เดินทางให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. ควรแสดงชื่อ/ตราสัญลักษณ์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน Application 

“KCKQUE” ให้โดดเด่นชัดเจนมากยิ่งขึ้น  เพ่ือเพ่ิมช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร่าไพพรรณีทีม่ีส่วนร่วมจัดท่าโครงการต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

2. กรณีน่าเสนอโครงการ/กิจกรรม/ผลงานของทุกหน่วยงานสู่ภายนอก จะต้องมีตราสัญลักษณห์รือ
แบรนด์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน  ส่าหรับการจัดโครงการหรือกิจจรรมขนาดใหญ่ 
ควรจะให้ทีมงาน PR หรือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยร่วมด่าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ด้วย 

3. มอบผู้อ่านวยการส่านักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนด่าเนินการจัดตั้งจุดจัดจ่าหน่ายเหรียญ
ท้าวเวสสุวรรณ (เหรียญที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี) ณ บริเวณทางขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาท
เขาคิชฌกูฏ ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566   
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4. มอบรองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษน่าเรื่อง Application “KCKQUE” ไปร่วมจัดแสดงผลงาน 

ในช่วงงานฉลองครบรอบ 25 ปี โรบินสันจันทบุรี  เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานและภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร่าไพพรรณี 

5. มอบส่านักทรัพย์สินและรายได้ด่าเนินการเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผลงานของคณาจารย์

และนักศึกษา เช่น สิทธิประโยชน์ของ Application ทีส่ร้างข้ึน เป็นต้น 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการพัฒนา Application “KCKQUE” เพ่ือจองคิวขึ้นสักการะ

รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ  โดยให้ด่าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

(เพิ่มเติม) ๕.6 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีกับ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์  สิทธิจินดาร์  รองอธิการบดี  น่าเสนอการจัดท่าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณีกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) 

ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ด้วย สถาบันสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ได้จัดท่า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณีกับสถาบันสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam : Discovery Museum) เพ่ือการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้

ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณีให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม

และวิถีชีวิตของจังหวัดจันทบุรีเพ่ือความเป็นสากลและเป็นที่รู้จักในระดับชาติ  ทั้งนี้ โดยข้อตกลงความร่วมมือมีก่าหนด

ระยะเวลา ๓ ปี 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบการจัดท่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร่าไพพรรณีกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)  ตามท่ีน่าเสนอ 

(เพิ่มเติม) ๕.7 ก าหนดการโครงการสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

นางสาวกาญจนา  ตรีรัตน์  รักษาการผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี  น่าเสนอก่าหนดการโครงการ

สืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ด้วย ส่านักงานอธิการบดี ได้จัดท่า (ร่าง) โครงการสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ “เชื่อมสัมพันธ์ชาวร่าไพพรรณี 

ต้อนรับปีใหม่ 2566” ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ดังนี้ 

เวลา 08.30 - 09.30 น. - ผู้บริหารและบุคลากรร่วมท่าบุญตักบาตรอาหารแห้ง  ณ บริเวณลาน

พระพุทธจันทบูรสิริวัตนมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี   

เวลา 12.30 - 13.00 น. - พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างโรงพยาบาลพระปกเกล้า

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี  ณ  โรงยิมปิด  มหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี   
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เวลา 13.00 - 17.30 น. - การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล (ชาย), วอลเล่ย์บอล (ชาย) และฟุตบอล (ชาย)  

ณ  สนามกีฬาศักดิเดชน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี   

เวลา 17.30 - 22.30 น. - การเลี้ยงสังสรรค์และจับสลากของขวัญปีใหม่ 2566  ณ  โรงยิมเปิด  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี   

ทั้งนี้ การแต่งกายร่วมพิธีเปิดการแข่งกีฬาให้สวมเสื้อ 50 ปีหรือเสื้อมหาวิทยาลัย และการแต่งกาย

ร่วมงานสังสรรค์ให้แต่งกายสีสันสดใส (Colorful)  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบก่าหนดการโครงการสืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ตามท่ีน่าเสนอ 

(เพิ่มเติม) ๕.8 การขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ส่วนบุคคลบริเวณฝั่งตรงข้ามประตู 1 

นายสุพฒัน์  กิตติวงศ์รักษา  ผู้อ่านวยการกองกลาง  น่าเสนอการขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่ส่วนบุคคล

บริเวณฝั่งตรงข้ามประตู 1 (ไม่มีเอกสารประกอบการประชุม) 

ด้วย กองกลาง ได้ด่าเนินการขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่ส่วนบุคคลบริเวณฝั่งตรงข้ามประตู 1 เพ่ือใช้เป็น

สถานที่จอดรถส่าหรับนักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปในการเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร่าไพพรรณี เช่น งานพิธีซ้อมรับปริญญาประจ่าปี  การจัดสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของ ก.พ. หรือ อปท. เป็นต้น  

โดยประสานข้อมูลติดต่อเจ้าของพ้ืนที่จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยรัตน์  เจียมโฆสิต  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

ซ่ึงได้รับการตอบรับและยินดใีห้ความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณีใช้พ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้น 

ทั้งนี้ โดยจะจัดท่าหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณีพร้อมเสนออธิการบดีลงนามเพ่ือขอความ

อนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่ส่วนบุคคลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในโอกาสต่อไป  

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบการขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่ส่วนบุคคลบริเวณฝั่งตรงข้ามประตู 1 ตามที่น่าเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 

นางสาวกาญจนา  ตรีรัตน์  รักษาการผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการ  น่าเสนอ

ก่าหนดการประชุมครั้งต่อไป  ดังเอกสารประกอบการประชุม 

ตามทีค่ณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบก่าหนดการประชุมประจ่าปี 

พ.ศ. 2566  โดยให้มีการประชุมในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ทีส่องและสัปดาห์ที่สี่ของทุกเดือน  ซึ่งมีก่าหนดการประชุม

ครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 2/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสามศร ชั้น 8 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี นั้น 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 1/๒๕๖6  วันท่ี 12 มกราคม 2566 หน้า 14/14 

ประเด็นเสนอ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม รับทราบก่าหนดการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖6 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม ๒๕๖6 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ด้วยระบบประชุมปกติ ณ ห้องประชุมสามศร ชั้น 8  อาคาร 36  มหาวิทยาลัยราชภัฏร่าไพพรรณี  

ตามท่ีน่าเสนอ 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 

(นางสาวกาญจนา  เรืองภักดิ์) 

ผู้พิมพ์และบันทึกการประชุม 

(นางสาวศศิร์กร  อิศรางกูร ณ อยุธยา)  

ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาวกาญจนา  ตรีรัตน์) 

รักษาการผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี 

กรรมการและเลขานุการ 


